



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
เรื่อง ประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะจ้างเหมาประมูลงานจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย อดถ ๗๕-๐๐๑ แยกทางหลวง ๑๐๔๕ บ้านปากสิงห์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดตามแบบแปลนประมาณการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแบบมาตรฐาน อีก ๑ ป้าย โดยราคาเริ่มต้นในการประมูล ๒,๑๘๔,๐๐๐.-บาท (-สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๘๔,๐๐๐.-บาท (-สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่ามีผลผูกพัน ที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาตนเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- ๑.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญาเดี่ยว) ในวงเงิน **ไม่น้อยกว่า ๘๗๓,๖๐๐.- บาท (-แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน-)** และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
- ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๔.เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
- ๕.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๖. ไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์.....

๖. ไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิให้เสนอราคา ตามประกาศและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอกำหนด

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government; e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โดยให้ไปพร้อมกันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกันโดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการ รับทราบสภาพพื้นที่ก่อสร้างตลอดจนปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในการทำงาน ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ และยินยอมปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนดทุกกรณี จะโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องห้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อ เอกสารประมูลงานจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.-บาท (-สามพันบาทถ้วน-) ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ส่วนการคลัง ระหว่างวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๔๔-๖๓๕๐ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.santor.go.th และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.or.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ) อุทัย ชัยชนะ
(นายอุทัย ชัยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ